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Cuộc họp đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nhật (bài phát 

biểu của Đại sứ Umeda)  
Ngày 12 tháng 12 năm 2019 (Thứ Năm) 

 

 Ngài Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Các quý vị đại diện của các bộ ngành liên quan 

 Đầu tiên, tôi xin nêu đánh giá về giai đoạn này. Tôi xin chân thành 

cảm ơn những nỗ lực to lớn của 9 nhóm công tác đã triển khai 

trong suốt thời gian qua để có được kết quả ngày hôm nay. 

 Tỉ lệ có hoàn thành kế hoạch là 85%, cao hơn mức 81% của Giai 

đoạn 6. 

 Đây là thành quả hợp tác giữa phía Nhật Bản và các bộ ngành liên 

quan của Việt Nam. Tôi đánh giá cao mối liên kết này giữa Nhật 

Bản và Việt Nam. 

 Tiếp theo, tôi xin nêu kỳ vọng đối với giai đoạn sau của sáng kiến 

chung này. Như Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nêu, điều quan 

trọng là cần phải gắn các kết quả này vào những hành động cụ thể. 

 Khi đó, bên cạnh việc follow up những vấn đề còn lại của Giai 

đoạn 7, dựa trên tình hình cập nhật nhất, tôi mong muốn hai phía 

lưu ý 3 điểm sau: 

 Thứ nhất, đáng tiếc là tại Việt Nam phát sinh trường hợp “các ưu 

đãi đầu tư” đã được phía Việt Nam cam kết trong quá khứ bị đơn 

phương hủy bỏ. Trong năm nay, đã có hơn 20 doanh nghiệp Nhật 

Bản trong Đặc khu Kinh tế Hải Phòng đã bị ảnh hưởng. 

 Để tiếp tục kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài một 

cách ổn định thì pháp luật cần phải có tính ổn định và khả năng dự 

báo. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới những trường hợp đơn 

phương hủy bỏ này sẽ không còn xảy ra. Nếu tình hình này tiếp tục 

xảy ra thì bản thân tôi không thể kêu gọi đầu tư với tư cách Đại sứ.  

 Điểm thứ 2, vào tháng 10 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín dụng 

Moodys’ đã phát biểu cho biết sẽ xem xét lại theo hướng hạ mức 
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độ tín nhiệm của Việt Nam (Ba3 

 Lý do mà tổ chức Moodys’ đưa ra là 1. Phát sinh việc chậm trễ 

trong thanh toán nợ của Chính phủ, 2. Quyết định của Chính phủ 

không rõ ràng, 3. Công tác điều phối giữa các cơ quan của Chính 

phủ chưa được thực hiện đầy đủ.   

 Tôi thành thật hy vọng rằng các bộ ngành có liên quan của Việt 

Nam sẽ cải thiện các vấn đề mà Tổ chức Moodys’ đã nêu ra để 

không xảy ra việc Tổ chức Moody’s hạ thấp hạng tín nhiệm của 

Việt Nam. 

 Điểm thứ 3, công tác hoàn thiện hạ tầng là vô cùng quan trọng 

không thể thiếu đối sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Từ quan 

điểm này, mặc dù tôi được biết có nhiều ý kiến khác nhau trong 

Chính phủ Việt Nam về dự thảo Luật PPP, nhưng tôi rất mong 

phía Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nước 

ngoài bao gồm các doanh nghiệp Nhật Bản. 

 Điểm kế tiếp, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với Ngài Bộ trưởng 

Nguyễn Chí Dũng. Kể từ sau năm 2017, các vấn đề khó khăn liên 

tục phát sinh trong lĩnh vực hợp tác ODA. Tuy nhiên, nhờ có sự 

quan tâm và hợp tác của các cán bộ phụ trách của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư, trong đó đi đầu là Ngài Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và 

các bộ ngành liên quan, các dự án viện trợ vốn vay mới đã được 

triển khai lại sau 2 năm 6 tháng không thể thực hiện được, ngoài ra, 

các vấn đề khác như vấn đề liên quan đến hợp tác viện trợ không 

hoàn lại cũng đã được giải quyết, điều này giúp công tác liên quan 

đến ODA hầu như đã được bình thường hóa trở lại. 

 Ngoài ra, liên quan đến đầu tư cũng đã phát sinh các vấn đề khác, 

tuy nhiên, trong vòng 1 năm 6 tháng trở lại đây, hơn 80 các vụ việc 

phát sinh trong các dự án liên quan đến doanh nghiệp Nhật Bản đã 

được giải quyết hoặc cho thấy có sự cải thiện. Tôi xin chân thành 

cảm ơn sự hợp tác của các quý vị có liên quan của Văn phòng 

Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.    

 Cuối cùng, xin được nêu tầm quan trọng của Việt Nam đối với 

Nhật Bản. Việt Nam đang tràn đầy năng lượng phát triển và đang 

chào đón một cơ hội lịch sử để có được bước phát triển vượt bậc. 
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Chúng tôi nhận thức rằng việc Việt Nam nắm bắt được cơ hội lịch 

sử và trở thành một quốc gia hùng cường hơn nữa là vô cùng quan 

trọng đối với sự ổn đỉnh và phồn vinh của toàn bộ khu vực Đông Á, 

đồng thời Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa mối liên kết 

với Việt Nam để cụ thể hóa các hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau như đào tạo nguồn nhân lực. 

 Từ quan điểm trên, Nhật Bản đánh giá cao vai trò mà khuôn khổ 

hợp tác Sáng kiến chung này đã đạt được và mong muốn tiếp tục 

triển khai thực hiện trong thời gian tới. Nhật Bản mong muốn nỗ 

lực để tiếp tục có thể cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam 

thông qua chương trình này. Hy vọng rằng trong thời gian tới, hai 

phía Nhật Việt sẽ vận dụng tri thức phong phú để giải quyết các 

vấn đề khác nhau thông qua việc trao đổi ý kiến tích cực giữa các 

thành viên có liên quan của trong khuôn khổ hợp tác này. 

 Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị sức khỏe, chúc cho mối 

quan hệ Nhật Việt ngày càng được tăng cường. Xin kết thúc phát 

biểu tại đây.  


